

“ร.ร. สาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นร. แห่ล้นจับฉลากลุ้นหอประชุม,” อีสานนิวส์.

10-25 มีนาคม 2540.



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นร.แห่ล้นจับฉลากลุ้นหอประชุม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นปีแรกในการรับนักเรียน ในรอบแรกนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการจับฉลาก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ภาวิศ ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะประธานดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ปกครอง และนักเรียนนับพันคนร่วมเป็นสักขีพยาน

การจัดโควตาสำหรับการคัดเลือกนักเรียนสาธิต มมส. ในปีแรกนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งได้แบ่งสัดส่วนเพื่อความเหมาะสมในหลายประการ คือให้สิทธิ์สำหรับบุคลากร ข้าราชการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยจำนวน 30% ของยอดนักเรียนที่จะรับ ส่วนที่เหลือนั้นจะนำมาจัดสรรให้กับผู้มีสิทธิ์บุคคลภายนอก คือการจับฉลาก สอบแข่งขัน และกลุ่มผู้มีอุปการะคุณที่มีความประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือโรงเรียน องค์กรใดก็ตาม นักเรียนที่ผ่านมาจับฉลากและนักเรียนที่มีสิทธิ์ คือบุคลากร ข้าราชการ ในมหาวิทยาลัย จะต้องมาสอบแข่งขันเพื่อคัดลำดับคะแนนอีกครั้งหนึ่ง

รศ.ดร.ภาวิศ ทองโรจน์ อธิการบดี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มมส. ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเองก็ยังไม่พร้อมในหลายประการ อาทิ อาคารเรียน อาจารย์ผู้สอน ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนี้ได้แก้ไขปัญหานี้ในบางส่วนแล้ว สำหรับนโยบายในการรับนักเรียนสาธิตนั้น ก็เพื่อต้องการสร้างเด็กให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นผู้นำของสังคมได้ และเป็นการเปิดโอกาสในการเข้ามาเรียนอย่างเท่าเทียมกัน จากการที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสอนโรงเรียนสาธิต ได้มีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งเห็นได้จากยอดผู้มาสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผู้มาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 1,372 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 710 คน โดยสามารถรับได้เพียงระดับชั้นละ 70 คนเท่านั้น ถ้าหากเราดูจากยอดจำนวนผู้มาสมัครก็แสดงว่าโรงเรียนสาธิตซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันการศึกษา กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และทำให้มองเห็นโดยทางอ้อมว่า เกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนระบบเดิม อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองส่วนหนึ่งกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบโรงเรียนแบบเดิม จึงเป็นเหตุให้แสวงหาทางเลือกใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวในตอนท้าย